



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้จัดให้มีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (รหัสตำแหน่ง ๐๑)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑-๐๐๖	นายขวัญชัย คำเงิน
๒	๐๑-๐๐๔	นางสาวนพเก้า สุริยะวงศ์
๓	๐๑-๐๐๒	นายเอกลักษณ์ อุทรพงศ์
๔	๐๑-๐๐๕	นายอนันต์ ทิพวงศ์

ทั้งนี้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใด ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

- (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการส่งจ้างเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
- (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ จะส่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการส่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอภิชัย คำแดงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ